



Đà Nẵng thành công NHỜ SỰ ĐỒNG THUẬN

(Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng trả lời phỏng vấn của Tạp chí Kiểm tra)



Phóng viên: *Xin đồng chí cho biết, cấp ủy và chính quyền các cấp thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực và đạt được những kết quả quan trọng như thế nào trong bảo đảm cuộc sống của Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thời gian đại dịch Covid-19 kéo dài và phức tạp vừa qua?*

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết: Từ tháng 5-2021, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, xuất hiện nhiều ổ dịch tại các khu vực tập trung đông

người, mật độ dân cư đông đúc... Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia với mục tiêu “bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân là trên hết”; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện hiệu quả chủ trương phòng, chống dịch ngay tại xã, phường; người dân là chủ thể trong phòng, chống dịch.

Từ những bài học kinh nghiệm rút ra trong năm 2020, đến nay thành phố cơ bản kiểm soát được dịch

bệnh, năng lực cách ly, điều trị ngày càng nâng cao, số ca tử vong ở mức thấp, dần đưa thành phố chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ. Có thể khẳng định, việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian qua của thành phố đã cơ bản đi đúng hướng, đảm bảo mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân; giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, sớm phục hồi và phát triển kinh tế.

Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh được đẩy mạnh, tổng sản phẩm (GRDP) toàn thành phố năm 2021 ước đạt 105.330 tỷ đồng, tăng 0,18% so với năm 2020; một số ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng vẫn giữ mức tăng trưởng; nhiều doanh nghiệp duy trì tương đối hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động; hoạt động xuất khẩu tăng trưởng cao hơn 14,5% so với năm 2020, nhất là lĩnh vực xuất khẩu phần mềm (kim ngạch xuất khẩu phần mềm năm 2021



tăng 6,3%, đóng góp trên 8% GRDP); thu hút đầu tư những dự án có chất lượng cao; tập trung quyết liệt việc thu ngân sách, đến nay đạt hơn 97,9% dự toán, phần đầu hết năm đạt và vượt dự toán Trung ương giao. Tiến độ các công trình trọng điểm được tập trung đẩy nhanh, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công (đến ngày 30/11/2021 đạt 76,4% kế hoạch Trung ương giao). Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, tiếp tục được quan tâm thực hiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Việc chăm lo cho đời sống của các tầng lớp Nhân dân được đảm bảo. Từ đầu năm đến nay, tổng kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố và an sinh xã hội khoảng 2.590 tỷ đồng.

Phóng viên: Đảng bộ thành phố đã xác định tập trung vào những giải pháp chính nào để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là năm 2022?

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết: Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, thách thức, với khát vọng vươn lên, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tập trung, nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng,

Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, trong đó tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (khóa XII). Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 12-CTr/BCĐ của Ban Chỉ đạo 35 thành phố về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo định hướng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố giai đoạn 2021-2025; thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội theo hướng nhạy bén, “thông tin phải đi trước, mở đường”. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phù hợp với mô hình chính quyền đô thị gắn với đánh

giá hiệu quả hoạt động của một số cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TU, ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về luân chuyển, điều động cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Lãnh đạo thực hiện tốt việc thí điểm tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội.

Thứ hai, triển khai có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 với quan điểm xác định: Công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và đặc biệt quan trọng. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ, thành phố tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm thống nhất, đồng bộ, bám sát mục tiêu “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” gắn với Kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố. Bám sát phương châm “5K + vắc - xin + thuốc điều trị + công nghệ + ý thức của người dân + một số biện pháp khác trong phòng, chống dịch”. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của người dân trong công tác phòng, chống dịch và tự bảo vệ sức khỏe của mình; nâng cao năng lực hệ thống y



tế, mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Thứ ba, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp khôi phục tăng trưởng kinh tế trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tích cực phối hợp các bộ, ban, ngành Trung ương để có sự quan tâm, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tạo điều kiện cho thành phố về các cơ chế chính sách, tạo động lực cho thành phố Đà Nẵng phát triển, như: Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại các kết luận của thanh tra, bản án liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố; sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 144/2016/NĐ-CP, ngày 1/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng; triển khai các dự án, công trình trọng điểm được xác định tại Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Thứ tư, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là những đối tượng

bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống; hình thành các giá trị bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống, lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng. Tiếp tục triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng các Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”.

Thứ năm, giữ vững quốc phòng-an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ đảm bảo liên hoàn, vững chắc, kết hợp chặt chẽ với Chiến lược biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, quản lý tàu thuyền đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh phục vụ phát triển kinh tế. Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân; thường xuyên nắm chắc, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh, nhất là liên quan đến khiếu nại, tố cáo, không để kéo dài, trở thành điểm nóng.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ tăng cường và phát huy vai trò công tác kiểm tra, giám sát để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra năm 2022; trong đó, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề số 06-NQ/TU, ngày 6-7-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng” và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 trong toàn Đảng bộ với phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, tiến hành giám sát nhiều địa bàn, nhiều lĩnh vực; kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh sai phạm, những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, có nhiều vấn đề bức xúc... nhằm tạo sự chuyên biến mạnh mẽ trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, tăng cường củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố.

Phóng viên: *Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!* □

Lương Hữu Đức (thực hiện)